
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 
วันที่  26  เมษายน  ๒๕62   เวลา 14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง  
6.นายก าจัด  ผลศิร ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
9.นายสุจินต ์ สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
10.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
11.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
12.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
13.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
14..นางสาวอุมา  วิภูษณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
15.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
16.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
17.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
18.นายนิรันดร ์ ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
19.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ. บ้านฉาง 
20.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
21.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
22.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
23.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
   (ลากิจ) 
2.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
   (ลาป่วย) 
3.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
 
      
 
 
       ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
7.นายสมศักดิ ์ เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
8.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ .     
9.นางลัดดาวัลย์  ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑0.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง   
11.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
12.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
13.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติฯ 
14.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
15.นางขวัญสุดา  เทียนศร ี  แทนผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
16.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ รักษาราชการแทน 
      หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
17.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ  งามวงศ์เงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
18.นายพงษ์ไทย  บัววัด   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
19.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
 (วัดหวายกรอง) 

20.นางสาวศศินา  จรรยารักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
22.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
23.นางสุวรรณา  มาด ี  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ 
24.นางประภาวรรณ ทองรัศม ี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
25.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
26.นายอนันต์  อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
27.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 
 
 

28.นายภาคภูมิ… 
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28.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
29.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
30.นางรุ่งนภา  แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
31.จ่าเอกมนต์ชัย จันทร์ไข่   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
32.นายพงศา  ชพานนท์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
33.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
34.นางวริยา  เวทวงศ์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการในต าแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
35.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
36.นางณิชาพร   คุม้ท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ 
37.นายนุกูล  นาคะเกต ุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ 
38.นางประเสริฐ  เกตุปาน   นายช่างโยธาอาวุโส 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
39.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
40.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
41.นางสาวนภาพร  ไวว่อง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
42.นางสาวนงลักษณ์  สุขัง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
43.นายประเวชร์ เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต์ 
44.นางจันทร์ทรา โสภา    หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
45.นางสาวนฤมล  ทิวิชัย   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
46.นายกีรติ นันทนาวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
47.นายอุบล  แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
48.นายลฎาภา มาลารักษ์วรากร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
49.นางสาวน้ าเพชร กล่อมเกลี้ยง  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
50.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
51.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
52.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
53.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
54.นายทศพล  ภิรมจิตร์   พนักงานขับรถยนต์ 
55.นายพงศ์พล  มีศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
56.นางสาวสกาวกาญจน์  วงเวียน   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 

 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  14.15  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕ ของ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม จ านวน....23.....คน 
  ครบองค์ประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง มีกิจการวงงานที่ต้องพิจารณาประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือพิจารณา         
ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายและระเบียบก าหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2562  จึงก าหนดสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  มีก าหนด 7 วัน  
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  ในวันที่ 26 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 11)  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 ลงชื่อ นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

   เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม และ
  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู ้สึก     
  เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่ง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้เรียกประชุม
  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 ในวันนี้ 
  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ 
  ของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี -  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖2  เม่ือวันที ่15 มีนาคม ๒๕๖2 
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผมนายศุภชัย จิตรดล     
กรรมการตรวจรายงานฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๑0 อ าเภอเมืองระยอง                 
  ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประชุม 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ            
  ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 9) 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยอง ก่อนน าเสนอต่อสภาฯ เพื่อรับรองตามข้อ 33 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
   ข้อ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีนายอดุลย์ นิยมสมาน  เป็นประธานกรรมการ    
  นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ข้อ 2 มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม  ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
   ข้อ 3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
    - วันที่ 15 มีนาคม 2562 มีจ านวน 21 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยอง มาประชุม จ านวน 20 คน  ไม่มาประชุม จ านวน 3 คน  ลาประชุม จ านวน 3 คน           
  มีการประชุมทั้งสิ้น จ านวน 7 วาระ  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ได้เสนอ   
   ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
     - นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล แจ้งในที่ประชุม จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก 
  รายงานผลการด าเนินการโครงการวันสตรีสากล ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562  
  เรื่องสุดท้าย ขอให้กองการศึกษาส่งก าหนดการเกี่ยวกับการประชุม TEP at Rayong เป็นการ
  ร่วมกันสร้างการศึกษาแบบที่คนระยองต้องการ  ในวันที่ 28 มีนาคม 2562  ณ โรงเรียน
  อัสสัมชัญฯ ผ่านในไลน์กลุ่มสมาชิกสภาฯ 
 

- นายเจษฎา... 
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    -  นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ แจ้งในที่ประชุมเรื่อง ฝากคณะผู้บริหารช่วยประสานงาน
  ไปยังแขวงการทางระยอง เรื่องไฟส่องสว่างเกาะกลางถนน เส้นสุขุมวิทตั้งแต่บ้านคลองทุเรียน 
  เขตอ าเภอแกลง  
   -  นายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องไฟส่องสว่างถนนสายเดียวกันกับ 
  สจ.เจษฎา ที่เคยแจ้งไปที่แขวงการทางระยองไม่ได้รับการแก้ปัญหา ต้องมีข้อสอบถาม      
  ผ่านสภาฯ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  
    -  นายหมอขวด เหล็กเพชร แจ้งในที่ประชุม  จ านวน 2 เรื่อง  ดังนี้ เรื่องแรก ขอเชิญ
  ร่วมงานรุกขมรดกโพธิ์ 3 ต้น  ในวันที่ 16 มีนาคม 2562  ณ วัดกองดิน  และเรื่องสุดท้าย 
  ปัญหาภัยแล้ง มีความประสงค์จะขอเครื่องจักรและรถบริการน้ าของ อบจ. ไปบริการประชาชน
  ในแต่ละต าบลเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของผม 
   โดยเลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
    ข้อ 4 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยองคราวต่อไป 
   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖2 ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว     
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......20.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖2 
โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖2 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก  
ครั้งที่ 3  ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที ่15 มีนาคม ๒๕๖1 

    รับรอง           จ านวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน .........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2    
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

 

นายวรเศรษฐ์… 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ งจ่าย เป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แถลงรายละเอียด 
นายก อบจ. เกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.1  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

 โอนลด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์อ่ืน  ค่าจัดซื้อระบบเตาเผาปลอดมลพิษพร้อมอุปกรณ์

และค่าติดตั้ง 
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิตและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

    -  ประเภท ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองแผนและงบประมาณ) 
   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้พิจารณาอนุมัติ 
   วาระนี้เป็นการโอนลด ค่าจัดซื้อระบบเตาเผาปลอดมลพิษ จ านวน 2 ล้านบาท    

เพ่ือไปโอนเพิ่มในรายการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 2 ล้านบาทครับ 
 
 
 
 
 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ท่านนายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ญัตตินี้เป็นเรื่องที่จะเรียนท่านสมาชิกฯ ว่าเรื่องเตาเผาศพเราว่างเว้นไปนานนะครับ เนื่องจาก 
มีการท้วงของ สตง. ท าให้ท่านสมาชิกฯ หลายท่านที่เคยขอว่าวัดต่างๆ มีปัญหาเรื่องเตาเผาศพ 
แล้วก็ระบบของเตาเผานั้นไปรบกวน โรงเรียน ชุมชน เราก็มีมาตรการว่าวัดที่จะขอเตาเผาศพ
ได้ต้องอยู่ในเกณฑ์ ต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึงมาตรฐานว่าถ้าวัดขอกรรมการต้อง
ยินยอม สุดท้ายนั้นมีระเบียบออกมาแล้วว่าให้ด าเนินการได้ เนื่องจากมีการประท้วง สตง .    
จากวัด ก็เลยออกระเบียบมา วันนี้ เตาเผาศพนั้นสามารถด าเนินการได้ ให้อยู่ในหมวด          
ที่สามารถด าเนินการได้ แต่มันมีหลักเกณฑ์ ต้องเข้าหลักเกณฑ์ วัดต้องสามารถด าเนินการได้
ตามหลักเกณฑ์ที่เขาก าหนด ครั้งแรกเราคิดว่า อบจ. เรานั้นจะเป็นผู้ด าเนินการเลยได้ตั้งงบ
รวมเข้าแผนไว้ ว่าวัดที่มีชุมชนหนาแน่นแล้วเตาเผาไม่ได้มาตรฐาน เผาไม่ดี  มีมลพิษเยอะ     
ท าให้ต้องใช้เตาใหม่ที่ลดมลภาวะ และไม่ส่งผลกระทบสามารถด าเนินการได้อย่างดี มันจึงเข้า
หลักเกณฑ์ใหม่ ต้องเตรียมใหม่ว่าหมวดเดิมที่ตั้งไว้เปลี่ยนมาเป็นหมวดที่เราสามารถด าเนินการ
ได้สะดวกขึ้น หลักเกณฑ์เดิมนั้นในวาระต่อไปจะมีบอกว่าเราจะต้องไปอุดหนุน เมื่อก่อน      
เราท าเอง นายก อบจ. และกองช่าง กองทรัพย์ฯไม่สามารถจะรู้ได้ครับว่าต้องเป็นเตา      
แบบไหนที่จะใช้งานได้ดี วัดจะพอใจแบบไหน ก็เลยคิดว่างานนี้น่าจะต้องดูตามระเบียบว่าให้
วัดกับกรรมการวัดและสัปเหร่อไปพิจารณากันดูว่าจะใช้เตาประเภทใด ไปก าหนด       
          แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้ ดังนั้นในวาระนี้ก็เลยโอนเงิน
มาพร้อม ที่จะด าเนินการโดยวัดไหนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่มีความพร้อม เราอุดหนุนได้เลย   
วัดก็ต้องมีกรรมการ เมื่อก่อนจะโดนท้วงว่าวัดนั้นไม่สามารถที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
เพราะไม่มีกรรมการวัด ไม่มีระเบียบยึดถือ ท าไม่ถูกระเบียบ แต่เวลานี้เจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วว่า
สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบที่ออกมา และในวาระต่อไปก็จะอุดหนุนไปยังวัดที่ผ่านกติกา 
จึงขอเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้ เป็นอย่างที่กล่าวมา 
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....21......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  โปรดยกมือขึ้น   
 
 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2   
    อนุมัติ       จ านวน ....19....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ......2.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  
 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.1 ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  
     เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

   -   ประเภท ค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองแผนและงบประมาณ) 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 
 
 
 

งบด าเนินงาน... 
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งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
-  ประเภท ค่าวัสดุ   วัสดุอื่น จ านวน 2 รายการ 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก 
2. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านและเขียนข้อมูลแผ่น RFID 

 งานระดับมัธยมศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  -   ประเภท ค่าครภุัณฑ์อ่ืน   ค่าจัดซื้อระบบเตาเผาปลอดมลพิษพร้อม
อุปกรณ์และค่าติดตั้ง 
 จ านวนโครงการโอนลดทั้งหมด 5 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,230,000 บาท      
(เจ็ดล้านสองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 6 โครงการ 
เป็นเงิน 7,230,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน)  ดังนี้ 

โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้ า งวางท่อระบายน้ า      

ถนน อบจ.รย.0108 สายบ้านเชิงเนิน - บ้านชากบก อ าเภอเมืองระยอง, อ าเภอบ้านค่าย   
จังหวัดระยอง  

 แผนงานการศึกษา 
 แผนบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 2 รายการ ดังนี้    
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก 
2. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านและเขียนข้อมูลแผ่น RFID 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 
 

งบเงินอุดหนุน... 
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 งบเงินอุดหนุน 
 หมวด เงินอุดหนุน 

- ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์     จ านวน  3 รายการ ดังนี้ 
 1. อุดหนุนวัดหนองพะวา  ต าบลบางบุตร  อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 

  2. อุดหนุนวัดห้วงหิน   ต าบลชากบก  อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 
  3. อุดหนุนวัดกระบกขึ้นผึ้ง  ต าบลบ้านค่าย อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 
   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง         
  ได้พิจารณาอนุมัต ิ

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับญัตต ิ
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ญัตตินี้ก็เป็นญัตติที่ต่อเนื่องจากญัตติที่แล้ว คือเรื่องเตาเผาศพ ก็จะเห็นว่าเราไปอุดหนุนให้วัด    
ตามท่ีกระผมเรียนไปแล้วว่าระเบียบใหม่สามารถด าเนินการได้ แต่วัดที่ได้รับเงินอุดหนุนต้องมี
กระบวนการที่เป็นไปตามที่ระเบียบที่ให้ไป จะเห็นว่าได้อุดหนุนวัดหนองพะวา วัดห้วงหิน 
วัดกระบกขึ้นผึ้ง เป็นอ าเภอบ้านค่าย ซึ่งวัดพวกนี้ค้างเก่า หมายความว่าเดิมเราก็ท ามาเรื่อยๆ 
พวกนี้ก็เข้าคิวอยู่ แต่พอเราหยุด เนื่องจากมีเรื่องมีราวกันตอนนั้นก็เลยหยุด พวกนี้ก็อยู่ในคิว 
พวกเขาก็เตรียมความพร้อม ไม่ใช่เพราะคนอ าเภอบ้านค่ายตายมากนะครับ  ที่อุดหนุนให้   
เพียงแต่ว่าอ าเภอบ้านค่ายคิวนั้นรออยู่แล้ว มีความพร้อม ดังนั้นท่านสมาชิกฯ มีวัดที่มีความจ าเป็น 
แต่ต้องดูระเบียบนะครับ มาขอรับงบประมาณ กองแผนฯดูว่าระเบียบของวัดเป็นอย่างไร             
ต้องเข้าแผนก่อน เช่นตอนนี้ที่เราไม่สามารถด าเนินการได้ในวัดอ่ืน ซึ่งความจริงมีวัดอ่ืนอยู่ วัดบ้านค่าย
ก็มีอยู่  แต่ยังไม่อยู่ในแผนเพราะยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการ ตั้งกติกาไว้ เพราะต้องดูแล       
เรื่องคนจนเพราะต้นทุนในการเผาศพอาจจะสูงกว่าปกติ ว่าวัดต้องดูแลก ากับอย่างไร ดังนั้น
เกณฑ์พวกนี้ ตอนนี้นั้นชัดแล้วว่าระเบียบสามารถท าได้ หากท่านสมาชิกฯ เห็นว่าวัดไหนที่มี
ความจ าเป็นและเข้าเกณฑ์ก็มายื่นเข้าแผน เข้ากระบวนการตามระเบียบของทางราชการได้    
วัดที่เราได้อุดหนุนในระเบียบวาระนี้ พวกนี้มาตามคิว ผ่านเกณฑ์ทุกอย่างพร้อม เมื่อผ่านญัตติ
นี้ก็ต้องไปผ่านกรรมการวัด ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบราชการก็มารับเงินอุดหนุนไปได้
เลย เรื่องต่อมาก็คือ ท่อระบายน้ าราคา 1 ล้านบาท ไม่เยอะแต่อยากจะเรียนว่า งบท่อระบาย
น้ าของ ถนน อบจ.รย. 0108  สายบ้านเชิงเนิน –  บ้านชากบก เนื่องจากถนนสาย 36 นั้น      
ได้ขยายถนนทั้งหมดขยายเป็น 6 –  8 เลน แล้วก็มีรางระบายน้ าของสาย 36 ครบ แต่ว่า  
ตรงสี่แยกบ้านดอนนั้น จุดทิ้งน้ าต้องมาทิ้งน้ าที่คลองทับมา คลองที่อยู่ตรงโรงเรียนมัธยม 

 ตากสิน ปรากฏว่าตรงสี่แยกนั้นท่อของถนนสาย 36 เขาทิ้งน้ ามาแล้วไม่มีท่อรับ ท่อรับก็คือ
ถนนสายบ้านเชิงเนิน –  บ้านชากบก  ดังนั้นเราต้องเชื่อมต่อจากถนนสาย 36 เชื่อมมาลง 

 
 
 
 
 

คลองทับมา... 
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   คลองทับมา ส ารวจแล้วใช้เงิน 1 ล้านบาท ต้องรีบให้เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ าของถนนสาย 36 
ที่ท าไปแล้ว เพราะหากไม่รีบท า หน้าฝนมาน้ าระบายจากถนนสาย 36 เข้าท่วมถนน เราเละ  
เราจึงต้องเชื่อมลงคลองทับมาให้ได้ ใช้เงิน 1 ล้านบาท ซึ่งก็อยู่ในระเบียบวาระนี้ด้วย          
จึงขออนุญาตท่านประธานฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกฯ โปรดพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 นี้ด้วย 
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ครับ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม      
นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมือง
ระยอง ที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นั้น กระผมก็สบายใจไปอย่างว่างบประมาณ 1 ล้านบาท 
ถนนสายบ้านเชิงเนิน –  บ้านชากบก เพราะว่าฝนตกครั้งหลังสุด น้ าดันเข้าหัวไทร –  ดงตาโห้ 
เต็มๆ เลยครับ เพราะมันไม่มีท่อออกที่จะลงคลองทับมา อย่างที่ท่านนายกฯ ชี้แจงเมื่อสักครู่ 
เผอิญกระผมได้รับหนังสือก็อยากจะถามข้อนี้นะครับว่า จริงๆ แล้วนึกว่าไปต่อเส้นบ้านค่าย 
แต่ท่านนายกฯ บอกว่าต่อเส้นบ้านเชิงเนิน –  บ้านชากบก ลงคลองทับมาค่อยสบายใจครับ 
เพราะว่ากระผมได้ไปลงดูพ้ืนที่แล้วเวลาฝนตกมากๆ นั้น น้ าดันขึ้นท่อจริงๆ ครับท่านนายกฯ   
ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้เชื่อมกับถนนสาย 36 เพราะว่าถนนสาย 36 ตอนนี้       
ท าถนนทุกวันเลย ถ้าเราไม่ท าน้ าจะดันออก หัวไทร ดงตาโห้ ออกบ้านดอนเลยนะครับ และก็มี    
อีกเรื่องนะครับ ที่จะสอบถามผู้บริหารนะครับ เรื่องเตาเผาศพ วันนี้เห็น 3 วัด เป็นความโชคดี
ส าหรับวัดที่รอเตาเผาศพ กระผมเองไปเจอมาหลายวัด บางวัดก็บอกว่าท าไมมัสยิด           
ให้งบประมาณได้ ท าไมวัดให้ไม่ได้ แต่วันนี้เข้าสภาฯ 3 วัด ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าเรา
อุดหนุนเรื่องเตาเผาศพได้ เพราะที่ผ่านมาเราได้ไปช่วยมัสยิด แต่ว่าก็มีหลายวัดท้วงติงกับ
กระผมมาว่าท าไมเตาเผาศพขอไม่ได้ ท าไมอิสลามขอได้ เลือกปฏิบัติหรือไม่ เป็นความโชคดี    
ที่ไม่ได้มี 2 มาตรฐาน เพราะว่าบางวัดนั้นอยู่ติดกับโรงเรียน ถ้าเตาเผาไม่ดี เวลาลมหวนมานั้น
กลิ่นแรงมากเลยนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ครับ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน        
นางสาวอุมา วิภูษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอแกลง
มีความสงสัยที่จะถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะท่านผู้บริหารเรื่องของเตาเผาปลอดมลพิษ
ว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขคร่าวๆ นั้น จะต้องให้ทางวัดมีการเขียนค าร้อง ท าหนังสือร้องขอหรือไม่ 
และปัญหาที่มักจะตามมาเสมอคือเมื่อมีการก่อสร้างไปแล้ว คือปัญหาเรื่องการติดขัดในเรื่อง
ของการซ่อมบ ารุง ว่าเราสร้างให้แล้วถ่ายโอนไปให้วัดดูแลเองเลยใช่หรือไม่ หรือจะต้องอยู่ใน
ความดูแลของเราอยู่ ก็อยากจะขอเรียนถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยค่ะ 
ขอขอบคุณค่ะ 

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

กระผมก็ไปเผาศพทุกวันครับ เพราะฉะนั้นจะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ ขอเรียนตอบ
ท่านสมาชิกฯ ว่าเดิมถ้าเราตั้งไว้เป็นของเราแล้วเราท าเองจะเป็นภาระ เราจะอุดหนุนให้เป็น
สมบัติของวัดไปเลย คือเราเสียเงินแต่ให้วัดไปด าเนินการเอง วัดจัดสร้างได้มาตรฐาน เกิน      
2 - 3 ล้านบาท ก็เป็นเรื่องของวัด วัดจะท าเสียเผาดีหรือไม่ก็เป็นเรื่องของวัด วัดจะมาขอให้
ซ่อมไม่ได้ ก็ให้วัดด าเนินการเบ็ดเสร็จไปเลย เสียก็ซ่อมเอง ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ
  จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......22........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อ น ุม ัต ิโ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่า ย ป ร ะ จ า ป ีงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖2            
  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    อนุมัติ       จ านวน ......20.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .......2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
 ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.1  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖2 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
   แผนงานการศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   ค่าจ้างจัดท าครุภัณฑ์ส านักงาน 

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง       
  ได้พิจารณาอนุมัติ   
   มี 2 เรื่องท่ีจะชี้แจงครับ เรื่องแรกคือคอมพิวเตอร์ต้องจัดซื้อในงบประมาณ ปี 62 

ที่ได้ตั้งไว้ปีที่แล้ว ปีนี้ตั้งมามีระบบการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาคือความทันสมัยต้องแก้ไขให้   
ทันสมัยขึ้น เพ่ิมหน่วยความจ าเข้าไป และมีการเพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าไปด้วย เรื่องต่อมา 
เรื่องชั้นวางหนังสือ เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์ผิดไปนะครับ เรื่องความกว้างมากกว่าความยาว ขอแก้ไข
ให้ถูกต้องด้วยนะครับ เพราะจะมีปัญหาตามมาได้ ต้องขออภัยด้วยครับ ขออนุญาตเสนอญัตตินี้
เข้ามาเพ่ือให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ
  จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......22.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  โปรดยกมือขึ้น 
 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๖2 

   อนุมัติ       จ านวน ......20......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอใช้ที่ดิน    
 ในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ 

  (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2561 
เลขานุการสภาฯ  หมวด 3 การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ 
  ข้อ 32 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล หรือบุคคลใดประสงค์จะขออนุญาตใช้

ประโยชน์หรือกระท าการอื่นใดภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพ่ือวัตถุประสงค์หนึ่งวัตถุประสงค์ใด 
ให้ยื่นค าขอต่อผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ รายงานสหกรณ์
จังหวัดเพ่ือน าเสนออธิบดี เพ่ือพิจารณาค าขออนุญาต 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอใช้ที่ดิน     
  ในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีนโยบายขอใช้พื้นที่ว ่างเปล่าของนิคม
 สหกรณ์ชะแวะ เนื้อท่ีประมาณ 3,046-2-74 ไร่  ในพื้นที่ หมู่ที่ 4,7  และ 9 ต าบลหนองบัว  
 อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างสถานศึกษาและกิจการ     
 เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สาธารณะอ่ืนๆ  ดังนั้น เพ่ือให้การขอใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ 
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการ
 นิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2561  หมวด 3  การขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคม
 สหกรณ์  ข้อ 32 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล หรือบุคคลใดประสงค์จะขออนุญาต     
 ใช้ประโยชน์ หรือการกระท าการอื่นใด ภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ให้ยื ่น   
 ค าขอต่อผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ รายงานสหกรณ์จังหวัด  
 เพื่อน าเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาค าขออนุญาต  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้องค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ  มาเพื่อให้สภาองค์การบริหาร 

 

 

ส่วนจังหวัด... 
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ส่วนจังหวัดระยองโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่านะครับ     
 ที่ อบจ.ระยองเคยด าเนินการหลายปีแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ บางท่านอาจจะมาทีหลัง เพราะฉะนั้น         
 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ใช้เวลาในการเรียบเรียงเรื่องให้ท่านประธานสภาฯ และ     
 ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ เดิมผมด ารงต าแหน่ง
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปี 2538 จังหวัดระยองในขณะนั้นอยากมีสถานศึกษาก็ร้องขอ
 มายังจังหวัด แต่การจะมีสถานศึกษาใหญ่ๆ มหาวิทยาลัยนั้นต้องใช้พ้ืนที่เยอะ ก็ไม่ใช้ว่าจะมี
 พ้ืนที่ตามท่ีต้องการจะได้ หลัก 3,000 ไร่อย่างนี้นะครับ ถึงจะซื้อก็หาซื้อยาก เพราะพวกนิคม
 อุตสาหกรรมเขาซื้อไปหมดแล้ว มีพ้ืนที่ของสหกรณ์ชะแวะ ตอนนั้นสหกรณ์ชะแวะก าลัง
 ด าเนินการ ผมก็เลยน าเรื่องไปน าเสนอที่กระทรวงมหาดไทยให้กันเขต ตอนนั้นนิคมชะแวะ   
 ก็เข้ามาจัดสรรพื้นที่ให้กับประชาชนล็อคละไม่เกิน 50 ไร่ต่อคน ตามกฎหมายนิคม ปรากฏว่า 

ที่แปลงนี้ได้ถูกคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ โดยท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร เป็น มท.3 เผอิญ
 ท่านอยู่พรรคเดียวกับผม เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ได้น าเรื่องเข้าที่ประชุมก็กันเขต
 ออกมาว่าเขตตรงนี้ 3,000 ไร่เศษๆ ไม่จัดสรรให้ราษฎร กันไว้เป็นสถานศึกษาที่คนระยอง
 ต้องการในอนาคต หมายความว่ารอบนอก 3,000 ไร่นี้ ออกโฉนดไปหมดแล้ว พอกันเสร็จ 
 เป็นมติเรียบร้อย เป็นเอกสารเรียบร้อย ในขณะนั้นทาง อบจ.ระยองได้ขอใช้ ผมจ าได้ว่า   
 ท่านรองจารุวัฒน์ สุนทรเวชพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผม เพราะตอนนั้นผมถูกใบเหลืองพักงาน
 ไปชั่วคราว ก็ได้ให้ท่านรองจารุวัฒน์ท าเรื่องขอไปที่นิคมชะแวะ ปรากฏว่าเขาก็ไม่ตอบว่าจะให้ 
 อบจ.ใช้หรือไม่ ตอนนั้นเราได้ตั้งงบประมาณแล้ว เราจะไปพัฒนาท าถนน ท าอะไรต่างๆ ผมจ า
 ได้ว่าประมาณ 10 ล้านบาท แต่พอไม่มีหนังสือตอบ เราก็ท าไม่ได้ เพราะว่ายังไม่ได้อนุญาตให้
 เราใช้พ้ืนที่ เราก็เลยหยุดไป ในขณะเดียวกันก็มีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบังเข้าไปขอใช้ แล้วเขาก็ให้ใช้ เพราะเป็นเรื่องของการศึกษา ลาดกระบังก็ไปส ารวจ
 และท าแบบคร่าวๆ ผมจ าได้ว่าขณะนั้นใช้งบประมาณ 1,500-1,800 ล้านบาท ในการสร้าง
 มหาวิทยาลัย สุดท้ายก็มีคนเสนอลาดกระบังว่าตรงนี้สวยกว่า ที่บอกสวยกว่านี่คือ บึงจ ารุง 
 ลาดกระบังก็เลยทิ้งที่แปลงนี้ หันไปส ารวจออกแบบที่บึงจ ารุง เพราะก็มีอยู่ 3,000 กว่าไร่   
 แต่พอออกแบบเรียบร้อย ขุดลอก ถม สร้างมหาวิทยาลัยลาดกระบัง ขั้นตอนคือต้อง        
 ผ่านประชาคม เทศบาลต าบลสุนทรภู่มีนายกท่านหนึ่งไม่ผ่านประชาคม บึงจ ารุงไม่ผ่าน
 ประชาคมก็เลยไม่ผ่าน พอไม่ผ่านลาดกระบังก็คืน ตอนขณะที่ขอบึงจ ารุงก็ส่งเรื่องที่ดินแปลงนี้
 คืนกับสหกรณ์ชะแวะ เพราะตัวเองไม่ได้ใช้แล้ว ก็ส่งคืนว่าไม่ประสงค์จะใช้ที่ของชะแวะแล้ว 
 เพราะฉะนั้นสิทธิ์ก็ตกไปที่นิคมชะแวะ เจ้าของที่ดินเหมือนเดิม ส่วนลาดกระบังที่จะขอใช้    
 บึงจ ารุง เมื่อประชาคมไม่ผ่านหลายๆครั้ง ท่านรองวราวุธน่าจะจ าได้ ตอนนั้นเกิดปัญหาขึ้น
 ระหว่างนายกกับกลุ่มก านันที่อยากจะมีมหาวิทยาลัย มีความเจริญ ทะเลาะกันเละเลย สุดท้าย
 บึงจ ารุงประกาศเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า ท าอะไรไม่ได้เลย แม้แต่พุทธมณฑลที่จะไปสร้าง เพราะฉะนั้น
 จบทั้งบึงจ ารุง จบทั้งพ้ืนที่ สหกรณ์ชะแวะ จบทั้งลาดกระบัง ก็ยุติเรื่อง ต่อมา อบจ.ระยองท า
 เรื่องการศึกษาต่อเนื่อง อบจ.เองก็ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท จ้างสถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ
 ศึกษาเรื่องมหาวิทยาลัยที่คนระยองต้องการ ก็ได้ไปศึกษาที่แปลงนี้ด้วย ก็มีคนเสนอหลายแห่ง
 นะครับ  ค่ายลูกเสือ ที่ตรงนั้นตรงนี้ สุดท้ายก็อยากได้ที่ลงทุนน้อย ใกล้เมือง ก็คือพระนครเหนือ 

 
 
 

วิทยาเขต... 
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วิทยาเขตระยองในปัจจุบัน ประมาณ 100 ไร่เศษๆ ซึ่งขณะนั้น อบจ.เป็นเจ้าภาพ ไปติด   
 ค่ายลูกเสือ ไปติดโรงเรียนพิเศษ ที่อยู่ในพื้นที่ 100 กว่าไร่นี้ อบจ.ก็ขอใช้ ไปคุยกับค่ายลูกเสือ
 ให้ยกเลิก ยังเป็นกรรมของเราอยู่นะครับ เราก็ก าลังคิดจะมีค่ายลูกเสือทดแทนให้อยู่          
 แต่จะเป็นที่ไหน อย่างไร เราก็ก าลังคิดกันอยู่ พอเรายกเลิกค่ายลูกเสือก็ไปติดโรงเรียนพิเศษ 
 ขอ อบจ.ก็ตั้งงบประมาณไปขอใช้ที่ๆทับมาปัจจุบันนี้แหละครับ เป็นโรงเรียนพิเศษ            
 ใช้เงิน อบจ.ไปสร้างทดแทนให้ เป็นเงิน 10 กว่าล้านบาท เด็กโรงเรียนพิเศษก็ไปอยู่ที่ทับมา
 ใกล้เมือง เพราะฉะนั้นพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองก็ได้ที่แปลงนี้ไป ตามแผนของ อบจ . 
 ปรากฏว่าขณะนี้เต็มแล้วครับ ตึกสร้างเต็มแล้ว มีเด็กเรียนอยู่หลักหมื่นคนแล้ว อยากได้
 เทคนิคบ้านค่ายก็ก าลังด าเนินการให้อยู่  เพราะว่ามีมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในระยอง            
 ที่ท าให้คนระยองมีที่เรียน ไม่ต้องไปเรียนไกล แล้วพระนครเหนือเองก็เคยได้ไปส ารวจ          
 ที่แปลงนี้ไว้ แต่ยังไม่ได้ขอใช้นะครับ ผมเองก็คิดว่าที่ 3,000 ไร่ ที่กันไว้แล้วส าหรับ 

เรื่องการศึกษา แต่ตอนนี้ยังอยู่ในมือของนิคมสหกรณ์ชะแวะ ยังไม่มีหน่วยงานไหนขอ ผมคิดว่า   
 ที่แปลงนี้ ถ้าปล่อยทิ้งก็จะมีคนบุกรุก แต่คนบุกรุกไม่ได้สิทธิ์อะไรทั้งสิ้น  เพราะเขากันไว้ แล้ ว   
 คุณจะมาขอออกโฉนดก็ไม่ได้ วันนี้ผมหยิบเรื่องเก่าที่เล่ามาทั้งหมด ให้ อบจ. ทวงหนังสือฉบับเดิม
 ที่สมัยท่านรองจารุวัฒน์ สุนทรเวชพงษ์ท าเรื่องไป และประกอบกับระเบียบใหม่ที่ต้องการ    
 ที่ต้องผ่านสภาต าบลประชาคม ผมไปท าประชาคมมาแล้ว ชาวบ้านเห็นด้วย 100 เปอร์เซ็นต์เลย 
 ผ่านมติสภาต าบลหนองบัว ต้องผ่านมติสภา อบจ. เพ่ือรวบรวมเรื่องทั้งหมดส่งไปที่กรมส่งเสริมฯ 
 เพ่ือให้ อบจ.ระยองขอใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบ อบจ.มีเครื่องมือ อาจจะไปกันเขต ตัดถนนไม่ให้
 คนมาบุกรุกเพ่ิม หรือเข้าไปด าเนินการเพ่ือรักษาที่แปลงนี้ไว้ในนามของ อบจ.ระยอง เพ่ือเตรียม
 แผนในการใช้ประโยชน์ที่แปลงนี้ตามวัตถุประสงค์เดิมที่เราเคยด าเนินการไว้ วันนี้จึงเอาเรื่องนี้มา
 เป็นญัตติขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองขอใช้ที่ดินใช้เขตนิคมสหกรณ์    
 ชะแวะ ตามระเบียบที่ไว้ตั้งว่าต้องเป็นมติของ อบจ.ระยองในการขอใช้ ก็จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ  

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ าเภอแกลง  เป็นเรื่องที่ดีงามมากเลยค่ะ 

 เพราะว่าความส าเร็จของ อบจ.ระยองที่มีการพิสูจน์ในการบริหารงานของคณะผู้บริหารชุดนี้ 
เรื่ องของการศึกษานั้น ดิฉันคิดว่ามาเป็นอันดับหนึ่ ง  แต่นิดนึงนะคะ ไหนๆเราก็มี
คณะกรรมการประจ าสภา อบจ. เช่น คณะกรรมการการศึกษาฯ คณะกรรมการสตรีฯ 
คณะกรรมการท่องเที่ยวฯ ให้คณะกรรมการเหล่านี้ได้เข้าไปรับรู้ รับทราบ ยิ่งดูจากเอกสาร
ประกอบการประชุม ถ้าไม่ได้ท่านผู้บริหารเล่าให้เราฟังในที่ประชุม แทบจะมองไม่ออกเลยนะ
คะว่ามันเป็นแบบไหน แต่เมื่อสักครู่ได้ฟังท่านบรรยายมาก็ เข้าใจค่ะ อยากจะขอโอกาสค่ะ    
ท่านประธานสภาฯ เพราะตั้ งพวกเรามาแล้ว สมาชิกสภาฯ เราก็ แบ่งกันท าหน้าที่            
เป็นคณะกรรมการแต่ละฝ่าย จะได้เข้าไปด้วยอีกทางหนึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     วันนี้ท่านนายกฯ ได้ยื่นญัตติมาเพ่ือขอความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดินเฉยๆ นะครับ        
ประธานสภาฯ ถ้าท่านมีความคิดว่าคณะกรรมการการศึกษา ของ อบจ. ซึ่งเราได้ตั้งเป็นคณะๆ ไว้แล้วนะครับ 
  ท่านอยากจะศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในสิ่งไหน ท่านก็ไปคิดไปตรองดู แล้วท่านก็น าเรียน
  ท่านผู้บริหารดีไหมครับ เบื้องต้นก็ต้องขอความเห็นชอบก่อนนะครับว่าวันนี้ระเบียบวาระที่ 6 นี้ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านจะให้ความเห็นชอบอย่างไร 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามอีกหรือไม่ 
   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบจ านวน
  เป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน........22.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอใช้ที่ดิน      
ในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอใช้ที่ดิน   
ในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองขอใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ 
เห็นชอบ       จ านวน .......20........คะแนนเสียง 

    ไม่เห็นชอบ    จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง   จ านวน .........2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ 

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  
อ าเภอแกลง ขอปรึกษาครับ เรื่องถนนสุขุมวิทเข้าแกลงเป็นถนนเลี่ยงเมืองตัดไปออกถนน   
สาย 344 อีกฝั่งตัดไปยังจันทบุรี ฝั่งผมเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ชาวบ้านเขาก็ได้มาหาผม       
ซึ่งตรงนั้นเป็นถนนของแขวงการทาง แต่มันไม่มีไฟเลยนับจากแยกที่เราเลี้ยวมาจากแยกที่ 1 
เลยจากเส้นสุขุมวิทเข้าแกลง แยกหนองน้ าขุ่น-หนองรี ไม่แน่ใจว่าแยกนี้ท่ีเขาตัดผ่านเราไปเป็น
ของถนน อบจ.รึเปล่า แต่คิดว่าน่าจะใช่ ถนนเส้นที่ 2  สายมาบพวา-ชากไคร้ เป็นของ อบจ.
แน่นอน ถนนเส้นที่ 3 แยกเจริญสุข-ดอนส าราญ เส้นนี้ที่เขาตัดผ่านแยกเราไปก็เป็นถนน อบจ.
นะครับ ถนนเส้นที่ 4 ก่อนจะถึงไฟแดง จะเป็นพ้ืนที่ของท่าน สจ.อุมา เรามาจาก อ าเภอแกลง
ก็จะมาเจอแยกนี้ซึ่งจะเกิดอุบัติเหตุเกือบทุกวันเลยครับ ล่าสุดมีการจี้ปล้นด้วย ไม่มีไฟส่อง
สว่างเลย ก็เลยอยากจะขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหารช่วยประสานไปยังแขวงการทางได้
ไหมครับว่าตามแยกให้หางบประมาณมาท าไฟส่องสว่างหน่อย แล้วก็ส่วนถนนของเราชาวบ้าน
บางท่านก็วิ่งอยู่ทุกวันแต่ลืมว่ามีแยกแล้ว ถนนตัดผ่านแล้ว ก็วิ่งผ่านเลย พอเกิดอุบัติเหตุก็ไม่รู้
จะโทษใครก็โทษคนท าถนน คิดว่าจะใส่ลูกระนาดได้ไหมก่อนที่จะถึงแยก หรือป้ายเตือนได้ไหม 
ก็ฝากถึงผู้บริหารด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ  
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอบคุณมากครับ  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 

ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 

ส.อบจ.ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน   
กระผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ าเภอเมือง
ระยอง ขอสอบถามผู้บริหาร เรื่องถนนสายเชิงเนิน-ชากบก ถนนเส้นนี้ในแบบ มีตีเส้นทาง
จักรยานรึเปล่า เพราะผมเองปั่นจักรยานเป็นอาชีพอยู่แล้วครับ ถนนเส้นนี้ถ้าเสร็จก็กว้างมาก 
แต่เราไม่มีฟุตบาท เกาะกลางถนน รถจะมาเร็วมาก มันจะไปออกชากกอไผ่พอดีเลย            
ก็ฝากผู้บริหารนิดนึงครับ ว่าเสร็จแล้วจะมีตีเส้นจักรยานไหมเพราะรถสัญจรไปมาใช้
ความเร็วมาก เส้นนี้เมื่อก่อนจะเป็น 2 เลน แต่ตอนนี้เราขยายกว้างมากและเจริญมาก   
ยิ่งหลุดตรงหัวสะพานยาว เข้าตรงตาขัน ชนกันแทบทุกวัน ก็ฝากผู้บริหารให้ช่วยใส่เส้นทาง
จักรยานตลอดเส้นเลยนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม 

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผมนายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ าเภอ
นิคมพัฒนา ขอสอบถามจ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ 1 งบประมาณท่ีเราจะจัดท าในปี 2563 
เรื่องกล้องวงจรปิด เราจะจัดซื้อได้ไหม เพราะปีที่แล้วผมตั้งแล้วมันท าไม่ได้ แต่ปีนี้ไม่รู้จะติดอะไร
หรือเปล่า ท าไมถึงต้องติดกล้องวงจรปิด เพราะแถวในพ้ืนที่นะครับ ท าไฟฟ้ากับเต็ม พอท าเสร็จ   
มีขโมยมาลักตัดสายไฟ ถนนของเราอบจ.สาย 15 หายทั้งเส้นเลย โดนดึงโดนตัด จับไม่ได้         
หาคนรับผิดไม่ได้ ถ้าเรามีกล้องวงจรปิดขโมยก็คงกล้าๆกลัวๆบ้าง คงไม่ได้ท าอะไรมาก และเรื่องที่ 2 
เรื่องงบประมาณที่จะอุดหนุนเข้าไปเรื่องสมาคมกีฬา ส าหรับตัวสมาชิกเองที่ชอบกีฬาอยู่        
ไม่สามารถที่จะจัดท ากิจกรรมทางด้านกีฬาให้เกิดต่อเนื่องได้ สิ่งนี้ ที่ผมพูด ผมได้ยิน          
ท่านผู้บริหารไว้ครั้งนึง เขาบอกว่าเราขาดความสัมพันธ์สมาชิกให้เข้าถึง ผมอยากจะบอก    
ท่านประธานสภาฯ ว่ากีฬาเป็นตัวโยงให้ติดกับคนในชุมชนเลย เพราะว่าเขตพ้ืนที่ผม       
นิคมพัฒนา ปลวกแดง มีคนเข้ามาอยู่มากมายเลย ถ้าเรามีการอุดหนุนงบประมาณที่เราจัดท า
ได้เหมือนเมื่อก่อน เราจะได้เข้าถึงเรื่องที่ 1. ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนในการออกก าลังกาย 
2.คนที่เป็นพ่อแม่ เขาก็จะได้มาส่ง เด็กอายุ10ปี 12 ปี จะมาเองไม่ได้ พ่อแม่เขาก็ต้องมาส่ง 
ได้เห็น นี่เป็นงบประมาณของจังหวัด มันเป็นความผูกพันระหว่างตัวบุคคลกับทางพ่อแม่ของ
เด็กและตัวเด็กด้วย จะต่อยอดไปเรื่อย ขอฝากว่าถ้าเป็นไปได้ปีหน้าให้ท่านผู้บริหารลอง     
ปลดล็อคเรื่องนี้ดู ว่าถ้าเราสามารถอุดหนุนเงินเข้าไปได้ด้วยงบประมาณของจังหวัดแล้ว       
ให้จัดขึ้นตามอ าเภอต่างๆ ผมเชื่อว่าตัวนี้จะเป็นสิ่งที่จะท าให้คนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากขึ้นครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอบคุณมากครับ  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 

ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ 
 
 

ส.อบจ.ภัคป์พิภพ... 



- 20 - 
 

ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2  
อ าเภอแกลง ขออนุญาตเพ่ิมเติมวาระที่ปลดล็อคเรื่องเตาเผาศพ ก็เรียนผ่านสภาฯไปยังเพ่ือน
สภาฯทุกๆท่านครับ เพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะ
พ่ีน้องประชาชนที่อยู่ใกล้วัดที่เป็นชุมชน ผมขออนุญาตสะท้อนปัญหาให้ฟังนี่คือเรื่องจริงและ
เกิดขึ้นในวัดในพ้ืนที่ของผม ซึ่งเตาเผาศพแบบโบราณที่เป็นตะแกง กับเตาเผาที่อบจ .ของเรา
เคยอุดหนุนไปนะครับ ของอบจ.เราจะมีคุณภาพเพราะเวลาการเผาศพมวลกระดูกจะไป    
หล่อหลอมอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งผมจะสะท้อนให้ฟังปัญหานึง เตาเผาศพรุ่นเก่าแปปเดียวศพ  
ไหม้หมด แต่พอตอนเช้ามาเปิดดูศพลงไปนั่งอยู่ข้างล่าง ผมถึงบอกว่าเตาที่อบจ .อุดหนุนมัน     
มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับ ฉะนั้นแล้วก็อยากให้คงโครงการแบบนี้ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวัด
ต่างๆและก็ขอค าปรึกษาว่ า เจ้ าอาวาสเซ็นหรือให้ รองเจ้ าอาวาสเซ็นได้ ไหมครับ        
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอบคุณมากครับ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายก อบจ. ครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอ ง   

ขอตอบข้อสอบถามของสมาชิกฯ นะครับ เรื่องที่ 1. เรื่องไฟแสงสว่างทั้งแขวงทั้งทาง อบจ. 
ของแขวงฯ ก็คงต้องให้ทางกองช่างประสานแขวงว่าให้ช่วยตั้งงบประมาณท าเรื่ องไฟฟ้า       
แต่ไฟฟ้าบ้านเรามันดับบ่อย เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะฝนตกฟ้าแรง และยังมีขโมยตัดสายไฟ 
เวลาเสียแล้วต้องไปซ่อมต้องมีความพร้อมมีคน มีรถกระเช้าซึ่งเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่อง
พวกนี้ได้สั่งกองช่างแล้วให้เตรียมการซ่อมไฟ แต่ของเรามีมติชัดเจนว่า อยู่พ้ืนที่ไหน พ้ืนที่นั้น  
ก็รับผิดชอบ ถ่ายโอนไปเลย เสียก็ให้ซ่อมเอง กองช่างก็ด าเนินการตามนี้ก็รับไปด าเนินการ 
เรื่องท่ี 2. ทางจักรยาน ทางจักรยานกับทางสิบล้อมันคู่กันคงหลบกันไม่พ้น เพราะมันอยู่ถนน
เดียวกัน เพราะฉะนั้นทางของเราก็ใหญ่แต่ทางจักรยานก็อยู่ไหล่ทางอยู่ดี แต่ก็จะมีการตีเส้น 
ผมก็ให้ทางกองช่างคิดสิว่าทางจักรยานใช้แอสฟัลท์ติกปูทับได้ไหม เป็นสี เป็นขอบทาง แต่ก็ยัง
อยู่ในทางเดียวกันนะครับ แต่ถ้าจะแยกทางกันจะออกแบบสายแรกก็จะเป็นสายเขาชะเมา
เพราะไหล่ทางเขากั้นไว้กว้าง 40 เมตร ให้ห่างกัน ก็ชี้แจงนะครับ เรื่องที่ 3. เรื่องกล้องวงจร
ปิด แล้วท่านรู้ได้ยังไงว่ากล้องจะไม่หาย สายไฟยังหายเลย ถ้าถามว่าติดตั้งได้ไหม ติดตั้งคงติดได้
แต่จะรักษาไว้ยังไงมันยาก ผมเคยมีความคิดนะครับว่าติดกล้องวงจรปิดจุดส าคัญๆ กฎหมาย
ออกมานะครับ ว่ากล้องไหนเสียแล้วไม่ซ่อม เจ้าของกล้องจะติดคุก กฎหมายยังมี อยู่นะครับ 
แล้วที่ผมดูของสนามกีฬา ของหน้าอบจ.เวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาเสีย 90% โดยเฉพาะหน้าฝน 
แต่ถ้าติดของดีแพงๆ สตง.บอกล็อกสเปกอีก ถ้าซื้อของถูกๆ จีนแดงเข้ามา 3 วันดี 4 วันไข้   
อันนี้คือความยากของฝ่ายบริหาร โดนสตง.แย้งเรื่องกล้องที่แยกมาบข่า ชัดมาก มองเห็น
ทะเบียนใครนั่งมาในรถเห็นหมด แต่ สตง.ท้วงท าไมต้องติดแพงขนาดนี้ ท่านผู้บริหารเชิญ 
สตง.ไปดูชั้น 2 ท่านจะเห็นว่าของที่ติด ดี ทน แต่แพง สตง.บอกไม่ใช่หน้าที่จะต้องขึ้นไปดู 
หน้าที่ของเธอต้องชี้แจงท าไมต้องใช้แบบนี้ เพราะฉะนั้นของดีมันแพง แพงก็มีปัญหา ของถูก   
ก็ใช้ ได้ ไม่ดี  ของเสียหน่วยงานติดคุก ท่านจะว่าไง เพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจว่า  

 
 

เราจะด าเนินการ... 
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                เราจะด าเนินการอย่างไร เราจะรักษาเอาไว้ให้อยู่ได้ยังไง แต่มันมีประโยชน์ กล้องเป็นสิ่งส าคัญ

ที่สุดท่านคิดดู แต่เราต้องติดเฉพาะจุดส าคัญๆ ถ้าติดทั่ วแล้วเสีย เราจะแก้ไขกันยังไง        
หน้าอบจ.  ไฟ 4 แยกทางเข้า รถชนมากว่าจะซ่อม กว่าจะตั้งงบซ่อม ระเบียบมันเยอะเผลอๆ
ต้องใช้อ านาจสภาฯ อนุมัติ ให้ซ่อมกล้องตัวโน้นตัวนี้ ไม่มีอ านาจเลยครับนายกอบจ. ผมเรียน
ไปแล้ว เรื่อง 4. เรื่องกีฬา กีฬาก็โดนท้วงทุกปีมาพบผมก็โดนท้วงแต่เราก็ดูว่าอันไหนที่ท าได้มี
ประโยชน์เราก็ท าให้ อันไหนที่มีประโยชน์ท่านก็มาคุยกับกองแผน ถ้ากองแผนดูแล้วว่า
สามารถท าได้ ก็ท านะครับ แต่คนท าไม่ใช่ผมนะครับ แต่คนท าคือเจ้าหน้าที่นะครับมีระเบียบ
อยู่ในมือ สั่งมาทุกวันสามารถชี้แจง เพราะผมถามทุกครั้งเอายังไงกองแผนชี้แจงได้ไหมท าได้
ไหม ท าได้ครับ ก็โอเค เขาท้วงก็ชี้แจงทุกปี อันนี้ก็ต้องประสานกองแผนดูนะครับ เรื่องที่ 5 
เรื่องเตาเผา ก็พ่ึงมีระเบียบให้ท าได้ โดยมีกติกาท่ีผมอภิปรายไปแล้วในวาระต้น ก็ด าเนินการได้ 
แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบที่เขาก าหนดมาให้ เราก็ยินดีนะครับ ผมรู้ว่ามันมีประโยชน์และ   
วัดเองก็มีความจ าเป็นทุกคนตายก็เผาหมดแหละครับ ถ้าเตาเผาดีก็ไม่เดือดร้อน อย่างนี้เราก็
ด าเนินการได้ บางอย่างก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมเราก็ด าเนินการให้
ถึงแม้จะต้องชี้แจงกับสตง.บ้างอะไรบ้างก็ยินดีครับ  ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอบคุณมากครับ  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
   ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
นายเสนาะ ยมหา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ าเภอบ้านค่าย           
มีเรื่องจะน าเสนอเสริมท่านนายก เรื่องถนนสายเชิงเนิน -ชากบก เรื่องทางจักรยานพูดถึง
รูปแบบที่ก่อสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 24 เมตร มีท่อระบายน้ า 2 ฝั่ง ข้างทางบน   
ท่อระบายน้ านั้น ก่อสร้างไว้เป็นเลนคอนกรีตเปรียบเสมือนทางเท้าซึ่งในการออกแบบก็จะกัน
ส่วนนี้แหละครับที่จะเป็นทางจักรยานตีเส้นไว้เป็นไหล่ทาง ในแบบที่ออกแบบสะพานจะท า
ฟุตบาทกว้าง 1.50 เมตร และจะมีทางให้จักรยานขึ้นทุกสะพานที่ก่อสร้างใหม่ ส่วนที่ก่อสร้าง
ไปแล้วตั้งแต่บ้านดอนมาสุดที่คลองใหญ่ สะพาน 2 ตัวนั้นยังไม่มีทางขึ้น แต่ทางชุดนี้จะมี
แล้มป์ทางขึ้นสะพาน ก็จะมีเลนทางจักรยาน อีกประเด็นนะครับ เรื่องโครงการก่อสร้างต่างๆ
ของอบจ. โดยเฉพาะโครงการที่ต้องผ่านทางกองช่างอยากสอบถามไปยังผู้บริหาร รู้สึกว่างาน
ค้างคาค่อนข้างเยอะ ถูกสอบถามจากพ่ีน้องประชาชนหลายๆส่วนที่ได้รับฝากจัดท าโครงการ   
ในแผนแล้วท าข้อบัญญัติแล้วแต่ยังไม่ออก ไม่ทราบว่าติดขัดเรื่องใดบ้าง เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือระเบียบอะไรที่ท าให้ล่าช้าครับ ขอขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอบคุณมากครับ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายก อบจ. ครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

กองช่างเวลานี้ก็โดนต าหนิเยอะ เรื่องงานช่างแต่เนื่องด้วยมันมีระเบียบออกมาใหม่หลายเรื่อง 
 
 
 

ที่จะต้อง... 
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 ที่จะต้องปรับปรุงหลายอย่างที่จะท าให้งานช้า ช่างเองก็ขาด เราก็ขอก าลังอัตราช่างไป  
ต่อไปนี้จะพยายามให้เร็วขึ้น ก็ต้องขออภัยต่อสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับที่เป็นห่วง 
ฝากกองช่างไว้นะครับ ว่าเขาต าหนิมาว่างานช้า  จะเข้าหน้าฝนอีกแล้วงานยังไม่ออกเลย   
ต้องเร่ง และมันไม่ใช่กองช่างอย่างเดียว มันพันกันหลายกอง เพราะฉะนั้นเราก็จะรีบ
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนต่อไป ทั้งหมดก็ขอรับไปด าเนินการแก้ไขในข้อบกพร่อง ขอขอบคุณ          
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอบคุณมากครับ  
ประธานสภาฯ        มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
  ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การ 
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ตามท่ี สภาองค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  มีก าหนด 7 วัน  ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562  
 เป็นต้นมา นั้น  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณาเรื่องในกิจการวงงาน
 ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามอ านาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจ    
 ตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ จึงให้ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2562 เป็นต้นไป   
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่  26 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2  ลงชื่อ  
 นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     กระผมขอปิดประชุม ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพ่ือ 
ประธานสภาฯ สร้างสรรค์ความเจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการด าเนินกิจการ 
                     ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่น 
               ของเราและท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุขความสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา 

ทุกประการ         

เลิกประชุม  เวลา  15.50 น.   

    
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 


